

Quy Tắc Chánh Thức Rút Thăm Trúng Thưởng OC Bus Rewards

Khi tham gia chương trình khuyến mãi này, quý vị đồng ý với Quy Tắc Chánh Thức.

KHÔNG CẦN MUA HAY TRẢ TIỀN ĐỂ ĐƯỢC THẮNG GIẢI

Tiêu chuẩn tham gia: Để được tham gia rút thăm, quý vị phải được ít nhất 18 tuổi, hoặc được cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp cho phép tham gia. Nhân viên OCTA, nơi bảo trợ, người bán, đại lý và người thân trong gia đình không được phép tham gia.

Thời hạn: Rút Thăm Trúng Thưởng bắt đầu vào 12 giờ khuya ngày 15 tháng Tư, 2024, và kết thúc lúc 11:59 khuya ngày 30 tháng Sáu, 2024. Người thắng giải sẽ được chọn rồi công bố trước ngày 15 tháng Bảy, 2024

Cách tham gia: Ghi danh chương trình OC Bus Rewards tại . Tất cả người ghi danh mới tham gia chương trình trong thời gian rút thăm trúng thưởng đều tự động được một (1) lượt Rút Thăm.

Rút thăm: OCTA sẽ chọn ngẫu nhiên người thắng giải khả dĩ từ tất cả những người tham gia Rút Thăm Trúng Thưởng đủ tiêu chuẩn. Một (1) người thắng giải sẽ được chọn ngẫu nhiên khi kết thúc chiến dịch. Nhân viên OCTA sẽ thông báo cho người thắng giải khả dĩ qua địa chỉ điện thư cung cấp khi ghi danh chương trình OC Bus Rewards.

Giải thưởng: Chỉ có một giải thưởng. Người thắng giải sẽ được điểm OC Bus Rewards bằng số điểm cần có để đổi lấy ba (3) vé 30 ngày cho loại hành khách của mình. Giải thưởng được trao theo quyết định của OCTA và có thể được thay thế bất kỳ lúc nào.

Giải thưởng phải được chấp nhận khi trao, không được thay thế, và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Nếu giải thưởng bị mất, lấy trộm, hay hư hỏng thì sẽ không được đổi hoặc thay thế.

Miễn trừ trách nhiệm: Khi chấp nhận giải thưởng Rút Thăm Trúng Thưởng, người tham gia đồng ý không cho OCTA, nơi bảo trợ, giám đốc, viên chức, nhân viên, và đại lý (Các Bên Được Miễn Trách Nhiệm) bị tổn hại do mọi khiếu nại hoặc trách nhiệm từ việc tham gia chương trình khuyến mãi, đổi thưởng, hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào được trao. Khi tham gia vào chương trình khuyến mãi này, người tham gia đồng ý tuân theo những quy tắc chánh thức và quyết định của OCTA.

Điều kiện chung: OCTA có toàn quyền hủy, đình chỉ và hoặc sửa đổi chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng, hoặc bất kỳ phần nào của chương trình, nếu xác định có gian lận, lỗi kỹ thuật, hay bất kỳ yếu tố nào khác ngoài khả năng kiểm soát phù hợp của OCTA, làm giảm tính trung thực hay hoạt động đúng đắn của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng. . OCTA có toàn quyền quyết định loại bỏ bất kỳ người nào cố ý thay đổi tiến trình ghi nhận lượt rút thăm cho hoạt động của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng hoặc có hành động vi phạm Quy Tắc Chánh Thức của chương trình này hoặc chương trình khuyến mãi khác hoặc bất kỳ điều khoản hay điều

kiện nào của chương trình khuyến mãi hoặc có hành vi không công minh hay gây rối. Bất kỳ ai muốn cố tình phá hoại hoạt động hợp pháp của Rút Thăm Trúng Thưởng, có thể vi phạm luật hình sự và dân sự, và nếu có xảy ra hành vi đó, OCTA có quyền yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép. Việc OCTA không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Quy Tắc Chánh Thức này, không có nghĩa là từ bỏ điều khoản đó.

Giới Hạn Trách Nhiệm: Các Bên Được Miễn Trừ Trách Nhiệm không có trách nhiệm về: (1) bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc không đúng, dù là do người tham gia gây ra, lỗi in ấn hoặc do bất kỳ thiết bị hay chương trình nào liên quan hoặc được dùng trong Rút Thăm Trúng Thưởng; (2) bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, trục trặc, gián đoạn, hoặc ngắt kết nối đường dây điện thoại hoặc thiết bị hay nhu liệu hệ thống hoặc do thâm nhập thông tin không đúng hoặc không chính xác, hoặc không thâm nhập được bất kỳ thông tin nào; (3) can thiệp trái phép từ ai đó vào bất kỳ phần nào trong tiến trình ghi nhận lượt rút thăm hoặc chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng; (4) lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do con người xảy ra trong lúc quản lý chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng hoặc cứu xét lượt rút thăm; (5) thư gửi trễ, bị thất lạc, không gửi được, bị hư hỏng hay mất trộm; hoặc (6) bất kỳ thương tích hay thiệt hại nào về người hoặc tài sản có thể bị do, trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần từ việc người tham gia Rút Thăm Trúng Thưởng hoặc được hay sử dụng hay sử dụng sai mục đích bất kỳ giải thưởng nào. Nếu vì bất kỳ lý do nào lượt rút thăm của người tham gia được xác nhận là đã bị xóa nhầm, bị mất, hoặc bị hủy bỏ hay sai lạc, giải pháp duy nhất cho người tham gia là đến lượt rút thăm khác trong Rút Thăm Trúng Thưởng, nếu được. Nếu chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng, hoặc bất kỳ phần nào của chương trình, bị ngưng lại vì bất kỳ lý do gì, OCTA được toàn quyền quyết định chọn tổ chức buổi rút thăm ngẫu nhiên cho tất cả những người tham gia đủ tiêu chuẩn được ghi nhận cho đến ngày ngưng, trong vòng chín mươi (90) ngày, cho bất kỳ chương trình rút thăm trúng thưởng nào hoặc tất cả giải thưởng trong chương trình. Số giải thưởng được trao sẽ không nhiều hơn số giải thưởng đã nêu. Trong trường hợp vì lý do sản xuất, kỹ thuật, lan truyền thông tin, lập chương trình hoặc bất kỳ lý do nào khác làm số giải thưởng nêu trong Quy Tắc Chánh Thức này có sẵn và/hoặc được đòi hỏi nhiều hơn số giải thưởng đã nêu, OCTA có quyền chỉ trao số lượng giải thưởng đã nêu bằng cách rút thăm ngẫu nhiên trong số tất cả những người đòi hỏi giải thưởng hợp pháp đủ tiêu chuẩn không được trao thưởng.

Quyền hạn: Khi tham gia chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng, người tham gia đồng ý cho thấy tên đã gởi của mình trên mạng lưới OCTA và OCTA, được dùng cho bất kỳ mục đích nào, vào bất kỳ thời điểm nào, mà không phải trả bất kỳ tiền phí hay hoặc hình thức bồi hoàn nào khác. OCTA có quyền loại bỏ người tham gia vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo.